



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

วิจิตรหนุนฟ้องเบี่ยวนहीं กยศ. อธิการ มศว แฉแยกกลุ่มเจรจา

ความคืบหน้ากรณีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) จ้างสำนักงานทนายความทั่วประเทศ 129 แห่ง เป็นวงเงินรวม 390 ล้านบาท ฟ้องร้องผู้กู้ กยศ.ที่ค้างชำระหนี้ติดต่อกัน 4 ปี จำนวนรวม 69,000 คน เพื่อยืดเวลาในการติดตามหนี้ออกไปอีก 10 ปีเนื่องจากจะหมดอายุความ 5 ปีในวันที่ 5 ก.ค.นี้

ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ก.ค.50 นายวิจิตร ศรีสอาน รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา กยศ.ก็สมควรถูกฟ้อง เป็นกระบวนการยุติธรรมที่มีเหตุผล เพียงแต่คนที่จะถูกฟ้อง ฝ่ายฟ้องจะดำเนินการเพียงเพื่อเรียกคืน หรือมีมาตรการอื่นด้วยนั้น เท่าที่ฟังดูยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เรื่องการฟ้องนั้น ผู้ที่ไม่ติดต่อกันเลยในระยะ เวลา 5 ปี วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้กลับมาเจรจา คือการฟ้องก็ถูกต้องแล้ว ส่วนการสร้างจิตสำนึกนั้น มีการสร้างมาโดยตลอดซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นจิตสำนึกปกติ ที่คนไทยทุกคนต้องมีจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช่มาสร้างตอนเป็นหนี้แล้ว แต่ทั้งหมดต้องดูเหตุผลความจำเป็นเพียงแต่ 70,000 คนอาจไม่ใส่ใจที่จะมาแสดงเหตุผลว่าทำไมถึงมาใช้คืนไม่ได้ ซึ่งการฟ้องเป็นวิธีปกติที่ดำเนินการเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของแผ่นดิน ซึ่งเงิน กยศ.เป็นเงินแผ่นดินที่ไม่ใช่เงินส่วนตัว ใครที่เอาเงินแผ่นดินไปใช้แล้วไม่ใช้คืน ไม่ได้ เพราะสร้างความเสียหายต่อประเทศ

ด้าน ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า เข้าใจที่ กยศ.ต้องเร่งเก็บหนี้ในส่วนนี้ให้ได้ แต่อยากให้มองนิสิต นักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้วว่า ในขณะนี้เขาอยู่ในกลุ่มไหน กลุ่มที่มีงานทำและมีเงินเดือนแล้ว แต่ไม่ยอมจ่าย หรือกลุ่มที่ยังขัดสนตกทุกข์ได้ยาก หรือกลุ่มที่คิดจะมัวไม่ยอมจ่าย ต้องแยกให้ได้เชื่อว่าในจำนวน 6 หมื่นรายทั่วประเทศ คงไม่คิดจะเบี่ยวนहीं เพียงแต่ในขณะนี้ กยศ.ได้เคยพูดเรื่องการเจรจาหนี้ ลดหย่อน หรือผ่อนผันการใช้หนี้แล้วหรือยัง และเคยได้คุยกับกลุ่มเด็ก หรือเรียกพ่อแม่เด็กมาทำความเข้าใจหรือไม่ ทั้งนี้ไม่ใช่ขอการมาปกป้องคนที่เบี่ยวนहीं แต่ในฐานะที่เป็นครูอยากเห็นการพูดคุยก่อนจะพิพากษาจนเป็นดราม่าไปให้เด็ก